

รายงานสรุปการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	การดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑. การวางแผนกำลังคน	มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๓	
๒. การสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคลากร	<p>๑. มีการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างโดยวิธีการรับโอน แต่ยังไม่มีการโอนย้ายมา และขอใช้บัญชีกรมฯ แต่ยังไม่สามารถจัดสรรให้เนื่องจากผู้สอบผ่านหมดบัญชีฯ</p> <p>๒. มีการสรรหาตำแหน่งว่างของประเภทวิชาการ และประเภททั่วไปโดยวิธีการรับโอน โดยมีผู้โอนย้ายมาจำนวน ๑ ราย และขอใช้บัญชีกรมฯ ได้รับจัดสรรมาจำนวน ๓ ราย</p>	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	
๓. การสรรหาคณะบุคคลคนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน	มีการจัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการคัดเลือก ดังนี้ สำนักงานปลัด ได้แก่ นางรุ่งอรุณ หนูดี เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีผลงานดีช่วยเหลืองานราชการด้วยดีมาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ กองช่าง ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ แยมเกษร เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นและปฏิบัติราชการในพื้นที่ระยะเวลานานเป็นที่รักใคร่ของประชาชน	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	
๔. การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑. มีการจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง เพื่อการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยน	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	การดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	<p>เรียนรู้</p> <p>๒. มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยการทำความสะอาด เก็บขยะ พัฒนาหมู่บ้าน ปลุกต้นไม้ และปลูกผักสวนครัว</p> <p>๓. มีการเล่นกีฬาร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่</p>		
๔. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลปีละ ๒ รอบเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และพนักงานจ้างตามภารกิจเพื่อประโยชน์การเลื่อนค่าตอบแทน และพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง	ต.ค. ๖๐ – เม.ย.๖๑ เม.ย.๖๑ – ก.ย.๖๑	
๕. การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร	<p>๑. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นแตก เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นแตก</p> <p>๒. จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นแตก</p> <p>อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม</p> <p>๓. จัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๔. จัดทำข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นแตก ว่าด้วยจรรยาบรรณของ</p>	ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑	

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	การดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕. ประกาศองค์การบริหารส่วน ตำบลบางขันแตก เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑		



(นายวิษณุ คชรัตน์)  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ผู้รายงาน